

## ≡≡≡ รายละเอียดคอร์สแวร์สำหรับผู้บริหาร 9 หลักสูตรและคอร์สแวร์อื่น

เรียนออนไลน์ ผ่านระบบอีเลิร์นนิง สอบถามได้แบบตลอดเวลาผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย บริการทางกฎหมาย เช่น บริการกฎหมาย ร่างสัญญา ทำคดีทางออนไลน์ตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ค่าเรียนพร้อมบริการทางกฎหมาย หลักสูตรละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 1 ชุดวิชา ใช้ระยะเวลาเรียนหนึ่งเดือน เรียนจบแล้วเข้าสอบได้รับวุฒิปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยของรัฐ

สมัครเรียนสองท่าน หรือ สองหลักสูตร ขึ้นไป **ฟรี** ค่าสมัครสอบ จำนวน 1,200 บาทให้กับทุกท่าน (ค่าสอบเพื่อรับวุฒิปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยของรัฐ)

ทุกหลักสูตร รับฟรี การให้บริการคำปรึกษาทางกฎหมาย การทำคดีทางออนไลน์ฟรี (1 เดือน/ 1 คอร์ส)

สมัครเรียน 3 ท่าน/ 3 หลักสูตรขึ้นไป **ฟรี** ไม้ตบึกใหม่ แบรินด์มาตรฐาน จำนวน 1 เครื่อง

≤ หลักสูตรที่ 1 คอร์สแวร์กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

**วิชาที่เรียนประกอบด้วย** กฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และวิธีพิจารณาดีทรัพย์สินทางปัญญา บริการทางกฎหมายจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ร่างสัญญา ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ให้คำปรึกษาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

≤ หลักสูตรที่ 2.คอร์สแวร์กฎหมายดิจิทัล

**วิชาที่เรียนประกอบด้วย** กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ บริการทางกฎหมายดิจิทัล ร่างสัญญา ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายดิจิทัล เช่น ข้อตกลงเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล ร่างสัญญา ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายดิจิทัล

≤ หลักสูตรที่ 3.คอร์สแวร์กฎหมายว่าด้วยหนี้

**วิชาที่เรียนประกอบด้วย** กฎหมายว่าด้วยหนี้ พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2562 บริการทางกฎหมายด้านการทวงหนี้ ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาตามยอมเกี่ยวกับมูลหนี้ ร่างสัญญา ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยหนี้

≤ หลักสูตรที่ 4.คอร์สแวร์กฎหมายว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท

**วิชาที่เรียนประกอบด้วย** กฎหมายว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท บริการทางกฎหมายด้านการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริษัท ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการบริษัท ร่างสัญญา ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท

≤ หลักสูตรที่ 5.คอร์สแวร์กฎหมายว่าด้วยละเมิด

**วิชาที่เรียนประกอบด้วย** กฎหมายว่าด้วยละเมิด กฎหมายประกันภัย บริการทางกฎหมายละเมิดและที่เกี่ยวข้อง เช่น การเรียกค่าเสียหายจากการทำละเมิด ประกันภัย ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาตามยอมเกี่ยวกับมูลละเมิด ประกันภัย ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยละเมิดและการประกันภัย

≤ หลักสูตรที่ 6. คอร์สเวิร์กกฎหมายแรงงานและการบริหารทรัพยากรมนุษย์

**วิชาที่เรียนประกอบด้วย** กฎหมายจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายวิธีพิจารณาคดีแรงงาน และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การระงับข้อพิพาทในองค์กร การจัดการความขัดแย้ง บริการทางกฎหมายแรงงาน การจัดทำข้อบังคับการทำงาน การระงับข้อพิพาทแรงงาน การไกล่เกลี่ย ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงาน

≤ หลักสูตรที่ 7. คอร์สเวิร์กกฎหมายว่าด้วยซื้อขาย เช่าทรัพย์สิน เช่าซื้อ

**วิชาที่เรียนประกอบด้วย** กฎหมายว่าด้วยซื้อขาย การเช่าทรัพย์สิน การเช่าซื้อ บริการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย การเช่าทรัพย์สิน การเช่าซื้อ ร่างสัญญาซื้อขายและที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยซื้อขาย เช่าทรัพย์สิน เช่าซื้อ

≤ หลักสูตรที่ 8. คอร์สเวิร์กภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

**วิชาที่เรียนประกอบด้วย** ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย การร่างสัญญาภาษาไทย – อังกฤษ สอนการร่างสัญญาโดยละเอียดเพื่อให้มีผลบังคับได้ตามกฎหมาย ไม่ถูกเอาเปรียบจากคู่สัญญา ปกป้องธุรกิจของตนเอง บริการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัญญา การร่างสัญญาภาษาไทย – อังกฤษและที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำสัญญาทุกประเภท

≤ หลักสูตรที่ 9. คอร์สเวิร์กการระงับข้อพิพาท

**วิชาที่เรียนประกอบด้วย** การระงับข้อพิพาทในศาล-นอกศาล การอนุญาโตตุลาการ การไกล่เกลี่ย การระงับความขัดแย้งในองค์กร สอนเทคนิคการเจรจาต่อรอง เทคนิคการไกล่เกลี่ย การไกล่เกลี่ยออนไลน์ในศาลและนอกศาล สอนการทำสัญญาประนีประนอมยอมความให้มีผลบังคับได้โดยชอบด้วยกฎหมาย บริการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาท ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาท

≤ เข้าห้องเรียนออนไลน์ได้ตลอดอายุสมาชิก โดยสมาชิกสมัครเรียน 1 วิชา มีอายุใช้งานระบบ 90 วัน

≤ บริการทางกฎหมายออนไลน์ฟรีตลอดหลักสูตรการเรียน (1 คอร์ส = 1 เดือน)

≤ ≤ ≤ สอบถามเพิ่มเติม อาจารย์พิชัย Tel./Line : 0862310999

e-mail: pichai0862310999@gmail.com

\* สมัครเรียนและรับบริการได้ทันที โดยโอนเงินค่าเรียนคอร์สละ/ท่านละ 25,000 บาท  
ในนาม “พิชัย โซติชัยพร”

เข้าบัญชี ธ.กรุงเทพ สาขาเดอะมอลล์รามคำแหง เลขที่บัญชี 009-053-3969

หรือ ธ.กรุงไทย สาขาเทพารักษ์ เลขที่บัญชี 226-145-6824

\*ทค. เป็นคำย่อ ของทนายความ ซึ่งข้อบังคับสภาทนายความ อนุญาตให้ใช้เป็นการทั่วไป

\*อาจารย์ผู้สอนและทนายความ คุณวุฒิปริญญาตรี โท เอกด้านกฎหมาย เนติบัณฑิตไทย

## คอร์สแวร์อื่นที่น่าสนใจมีดังนี้

### 1. คอร์สแวร์นักกฎหมายมืออาชีพ The Lawyer

1.1 คอร์ส “เป็นนักกฎหมายมืออาชีพภายใน 1 เดือน” สอนทำคดีออนไลน์ด้วยตนเอง การจัดการคดีแพ่ง คดีอาญา คดีทรัพย์สินทางปัญญา คดีแรงงาน คดีครอบครัว คดีมรดก การยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาก่อนฟ้องคดี (ไม่ต้องเสียค่าทนายความ ค่าขึ้นศาล)

≤ ราคาเริ่มต้นคอร์สละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

#### 1.2 คอร์ส The Lawyer V. 1.1 และ 1.2

The Lawyer V. 1.1 เรียนจบนิติศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตเป็นทนายความ และเป็นเนติบัณฑิต พร้อมฝึกอบรบวิชาชีพกฎหมายในขณะที่เรียนเมื่อจบหลักสูตรเปิดสำนักงานกฎหมายได้ทันที มีบริการเพิ่มเติมการฝึกอบรบคอร์สเรียนเข้มข้นเพื่อสอบเป็นอัยการ และผู้พิพากษา

≤ ราคาคอร์สละ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)

The Lawyer V. 1.2 เรียนจบนิติศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตเป็นทนายความ พร้อมฝึกอบรบวิชาชีพกฎหมายในขณะที่เรียนเมื่อจบหลักสูตรเปิดสำนักงานกฎหมายได้ทันที มีการช่วยดูแลเบื้องต้นในการเปิดสำนักงานเป็นพี่เลี้ยง (Coach) ให้จบทำงานได้ด้วยตนเอง

≤ ราคาคอร์สละ 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

### 2. คอร์สภาษาอังกฤษ

2.1 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

2.2 ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ

2.3 ภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษา

2.4 ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ

2.5 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว

≤ ทั้ง 5 หลักสูตร ได้รับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยของรัฐ (หลักสูตร 1 ปี)

≤ เรียน 5 วิชา คือ 1.ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2.การใช้ภาษาอังกฤษ 3. การอ่านภาษาอังกฤษ 4.การเขียนภาษาอังกฤษ 5.ภาษาอังกฤษสำหรับแต่ละอาชีพ

≤ ราคาคอร์สละ 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

≤ สอบถามเพิ่มเติมได้ตามที่อยู่ข้างต้น - โทร./ไลน์ 0862310999